

SỞ TƯ PHÁP  
BAN BIÊN TẬP WEBSITE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54 /STP-PBGDPL  
V/v nội dung tin bài Website

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật qua Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (<http://stp.thuathienhue.gov.vn>), qua hơn 01 năm nâng cấp Website và triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định.

Số lượng tin, bài được cập nhật thường xuyên, kịp thời, nhiều tin bài mang tính thời sự. Số lượng người truy cập vào Website ngày càng tăng, tổng số lượt truy cập đến nay là 502.832 lượt. Thông tin chỉ đạo, điều hành được đăng tải lên Website đã giúp các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Ngành Tư pháp tỉnh trong năm 2012.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tế kiểm tra chất lượng tin bài, Ban Biên tập nhận thấy một số hạn chế về nội dung tin bài do các tác giả là công chức, viên chức thuộc Sở biên soạn, cụ thể như sau:

**Thứ nhất**, một số tin bài giống với tin bài của các tác giả khác đã được đăng trên các Trang thông tin điện tử (hoặc Báo điện tử) khác. Nội dung tin bài giống hoàn toàn hoặc có sự thay đổi về cấu trúc bài viết nhưng thông tin lặp lại hoàn toàn.

Đối với những tin bài như trên, thời gian qua Ban biên tập đã có sự chỉnh lý nội dung bài viết để sử dụng; trường hợp bài viết không thể chỉnh lý được thì Ban biên tập không sử dụng.

**Thứ hai**, một số tác giả thường lặp lại các lỗi giống nhau trong các tin bài mặc dù đã được Ban biên tập chỉnh sửa trước đó.

**Thứ ba**, một số bài viết có nội dung quá dài (trên 3 trang A4), thông tin dàn trải, thiếu trọng tâm.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên và nâng cao hơn nữa chất lượng tin bài đăng tải lên Website trong thời gian tới, Ban biên tập đề nghị Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng, đơn vị lưu ý không lặp lại các lỗi nêu trên. Ngoài ra, thường xuyên truy cập vào Website

để xem lại nội dung bài viết của mình sau khi đã biên tập để tránh lặp lại các lỗi tương tự trong bài viết tiếp theo.

Ban biên tập Website trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các tác giả và bạn đọc trong thời gian qua. Đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác tích cực hơn nữa của các cộng tác viên, đặc biệt là các bài viết liên quan đến công tác của Ngành Tư pháp, các vấn đề pháp lý cần trao đổi,... để Trang thông tin điện tử của Sở ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền pháp luật đến cán bộ và nhân dân./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban biên tập Website;
- Website STP;
- Lưu: VT, PB.

*MV*

**TM. BAN BIÊN TẬP  
TRƯỞNG BAN**



**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  
Dương Quang Tương**